
 
             การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) 

  

  วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา 
อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่  ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  ดดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  ดพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าที่ประธานการประชุม  

  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อ 
ที่ประชุมว่า ส านักบริการทางการแพทย์ประจ ารัฐสภา ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ดดยจัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตลอดทั้งวัน เพ่ือเป็นการป้องกัน 
และไม่ประมาท ทั้งนี้ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จะท าความสะอาดบริเวณที่นั่งของสมาชิกฯ และบริเวณ
รอบห้องประชุมรัฐสภาด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อดรค ทั้งนี้ เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ ได้ด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระดังนี้   

 

   (๑) กระทู้ถาม       ไม่มี 
 

   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมถัดไป ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องที่ไม่อยู่ในระเบียนวาระ 
การประชุมต่อที่ประชุมว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นพิเศษ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ จะเป็น
การประชุมเพ่ือพิจารณาญัตติที่ค้างในสภาซึ่งมีจ านวน ๑๑๕ ญัตติ ดดยจะพิจารณาญัตติในกลุ่มที่ ๕ คือ 
 เรื่องปัญหาที่ดิน ที่ท ากิน ของประชาชน จ านวน ๑๑ ญัตติ  
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

   (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    
      ซึ่งเป็นเรื่องค้างการพิจารณามาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง  วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 
          ๒.๑ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) 
         เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ได้ เสนอรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตาม 
แผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เดือนกรกฎาคม - กันยายน 
๒๕๖๒ ต่อสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือทราบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ รับทราบ
รายงานความคืบหน้าดังกล่าวแล้วตามที่ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอ 
 
 
 



       - ๒ - 
 
         สมาชิกฯ ไดอ้ภิปรายแสดงความคิดเห็น และตั้งข้อสังเกต รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่าง ๆ อาทิ การปฏิรูปด้านพลังงานที่ไม่ปรากฏเรื่องความเป็นธรรมของราคาพลังงาน การปฏิรูปการจัดเก็บ
ภาษีที่ไม่ปรากฏเรื่องดครงสร้างภาษี E - Commerce และธนาคารหลัก ๔ แห่ง ที่มีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
แต่ได้ลดดอกเบี้ยเงินฝากด้วยท าให้ส่วนต่างดอกเบี้ยยังคงเท่าเดิมจึงไม่เกิดประดยชน์ การปฏิรูปต ารวจที่ยัง 
ไม่ประสบความส าเร็จ การปฏิรูปการศึกษาที่ยังไม่มีความก้าวหน้า คุณภาพการศึกษาที่ยังอยู่ในระดับต่ า  
และควรสร้างดอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน รวมทั้งสร้างดอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้กับ
ผู้ด้อยดอกาส การจัดสรรที่ดินอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ การปฏิรูปประเทศด้านการเมืองยังมีความล่าช้า
เนื่องจากทุกแผนงานอยู่ระหว่างการด าเนินการ และควรประสานกับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เพ่ือด าเนินการเผยแพร่ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนทั้ง ๕๐๐ เขตเลือกตั้ง เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  การปฏิรูปทรัพยากรน้ า 
ที่ยังไม่มีความก้าวหน้า เนื่องจากระบบน้ าของไทยยังคงเกิดความแห้งแล้งขึ้นทุกปี อีกทั้งการปฏิรูปองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ก้าวหน้า จึงควรกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นและจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน
ท้องถิ่นได้พัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ในพ้ืนที่  รวมทั้งเรื่องของการออกเอกสารสิทธิให้กับประชาชน การจัด
ค่าตอบแทนให้แก่ทนายอาสาอย่างเพียงพอและเหมาะสม การขยายกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้
เข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ทั้งยังมีกรรมการปฏิรูปคณะต่าง ๆ ที่ลาออกจากต าแหน่งและไม่มี
การตั้งบุคคลใหม่เพ่ิมเติม ท าให้งานในภารกิจไม่คืบหน้าหรือขับเคลื่อนช้า และควรจัดท าแผนการปฏิรูป
ประเทศที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศทุกด้านควรมีการประเมิน
และตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีการท างานในเชิงรุก ยกระดับให้งานเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ และต้องเร่งฟ้ืนฟูอาชีพ
เกษตรกรรม รวมทั้งแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ   
         นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้แจงว่า  
ทุกครั้งที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายและมีข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่าง ๆ ได้น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง 
และขออภัยที่ในครั้งนี้ไม่ได้น าความก้าวหน้าในประเด็นที่สมาชิกฯ ได้ให้ความเห็นไว้มาน าเสนอ อย่างไรก็ตาม 
ในครั้งหน้าจะน าประเด็นส าคัญ ๆ ที่สมาชิกฯ ได้ให้ไว้มาแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินการ ทั้งนี้
สถานะของกรรมการปฏิรูปด้านการเมือง มีกรรมการเหลือยู่ 2 คน และยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ส่วนกรรมการ 
ที่ขาดหายไปในชุดต่าง ๆ 11 คณะ นั้น ได้น าเสนอให้รัฐบาลพิจารณาและอนุมัติกรรมการเพ่ิมเติมต่อไป  
        ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

                ๒.๒ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
       ด้วยกระทรวงพลังงานได้เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตามมาตรา ๓๔/๒ ของพระราชบัญญัติ 
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบ        
        สมาชิกฯ ได้ อภิปรายสอบถึ งความล่ าช้ าในการส่ งรายงาน และ ในรายงานฯ  
ไม่มีรายละเอียดการใช้จ่ายเงินกองทุนและเงินเหลือจ่ายส่งคืน  อีกทั้ งไม่แสดงปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน จึงไม่ทราบว่าการน าเงินกองทุนไปใช้นั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
รวมทั้งไม่มีรายละเอียดของลูกหนี้ในดครงการ 
 



                  - ๓ - 
 
        นางสาวสมใจ อ่อนทอง ผู้ อ านวยการกลุ่ มงานประเมินผ ลและรายงาน และ 
นางสาวปณัสยา จันทราสูงเนิน ผู้อ านวยการกลุ่มงานจัดการเงินกองทุน ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ชี้แจงว่าพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกาศใช้  
และได้มีรายได้จากการเก็บภาษีน้ ามัน ดดยมีกลไกในการบริหาร ๒ องค์กร คือ คณะกรรมการกองทุน 
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและคณะกรรมการนดยบายพลังงานแห่งชาติ ดดยเมื่อได้รับงบประมาณมา
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะจัดท าแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับ
ความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุน  แล้วจะน าเสนอคณะกรรมการนดยบายพลังงานแห่ งชาติ 
ให้ความเห็นชอบ ส าหรับในเรื่องของการเสนอรายงานล่าช้านั้น เนื่องจากเมื่อปี ๒๕๖๑ เมื่อกองทุนฯ  
ได้รับรายงานมาก็ได้จัดท ารายงานเสนอตามขั้นตอน ประกอบกับช่วงเวลานั้นกองทุนฯ ได้น าเสนอ
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือทราบถึงรายงานการสอบบัญชี เมื่อวันที่  
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดดยได้ชี้แจงให้คณะกรรมการฯ ทราบถึงเงื่อนไขและข้อสังเกตของส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน และสิ่งที่กองทุนฯ ชี้แจง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับทราบผลการสอบบัญชี จากนั้น ได้น ารายงาน
ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนดยบายพลังงานแห่งชาติ เพ่ือทราบ และเมื่อรับทราบได้แจ้งต่อคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี จึงไม่ได้ 
ด าเนินการต่อ จนเมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วจึงได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๒ และส่งเรื่องมาท่ีสภาผู้แทนราษฎร   
        ที่ประชุมเห็นชอบให้น ารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน กลับไปจัดท ารายงานให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ก่อนจึงน าเข้ามาเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง 
 

        ๒.๓ รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 
        ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการศาลปกครองได้เสนอรายงานรายงานการปฏิบัติงาน 
ของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๙๓ ของพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือทราบ 
        นายอติดชค ผลดี เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง ชี้แจงว่าการด าเนินการก่อสร้าง 
ที่ท าการศาลปกครองในภูมิภาค เพ่ือให้การด าเนินงานการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองชั้นต้น 
เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการรักษาผลประดยชน์ของประชาชน หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่
ของรัฐ และสามารถเข้าถึงการพิจารณาคดีของศาลปกครองได้อย่างทั่วถึง จึงได้เร่งเปิดศาลปกครองจังหวัด
เพ่ิมเติม จ านวน ๓ จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ภูเก็ต และยะลา ส าหรับการพิจารณาพิพากษาคดีของ 
ศาลปกครองในปี ๒๕๖๑ มีตุลาการศาลปกครองทั้งสิ้น ๒๓๐ คน เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ๔๓ คน 
และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ๑๘๗ คน รับผิดชอบคดีทั้งหมด ๓๓,๓๑๐ คดี ดดยพิจารณาคดีได้แล้วเสร็จ
จ านวน ๙,๙๗๙ คดี คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๖ ทั้งนี้ หากนับตั้งแต่เปิดท าการจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีคดี
เข้าสู่การพิจารณาแล้วทั้งสิ้น ๑๕๗,๙๗๖ คดี พิจารณาคดีได้แล้วเสร็จจ านวน ๑๓๒,๕๔๗ คดี หรือคิดเป็น 
ร้อยละ ๘๓.๙๐ ดดยศาลปกครองได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนางานด้านการบังคับคดีทั้งขบวนการ 
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบังคับคดีปกครอง และการพัฒนา 
บุคลากรก่อนการปฏิบัติหน้าที่ จึงส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีค าพิพากษาและค าสั่งของ 
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ศาลปกครองที่เข้าสู่การพิจารณาคดีทั้งหมดจ านวน ๑,๓๙๔ คดี ด าเนินการบังคับคดี ๑๐๔๕ คดี คิดเป็น 
ร้อยละ ๗๔.๙๖ ทั้งนี้ หากนับตั้งแต่เปิดท าการจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีค าพิพากษาและค าสั่ง 
ของศาลปกครองที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีจ านวน ๑๓,๙๘๖ คดี บังคับคดีแล้วเสร็จ ๑๑,๐๕๕ คดี คิดเป็น
ร้อยละ ๗๙.๐๔ และศาลปกครองได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๑ จ านวน ๒ ,๖๖๗ ล้านบาท 
ซึ่งได้รับลดลงจากปีงบประมาณปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๙.๔๕ ซึ่งในรายงานฯ ได้มีการน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาเพ่ิมในรายงานฯ ปี๒๕๖๑ แล้ว และได้เพ่ิมเติมเนื้อหาในการวิเคราะห์เหตุ 
รวมถึงรายละเอียดตัวอย่างของคดีท่ีส าคัญ ๆ มาประกอบในรายงานฯ  
        สมาชิกฯ ได้อภิปรายดดยแสดงความเห็นด้วยกับรายงานฯ ดังกล่าว และได้สอบถาม 
ในประเด็นต่าง ๆ ดดยเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง ได้ตอบชี้แจงเป็นเวลาพอสมควร 
        ที่ประชุมรับทราบ 
 

             ๒.๔ รับทราบประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงิน
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
        ด้วยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เสนอประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
เรื่อง นดยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมาตรา ๒๘ วรรค ๒  
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสภาผู้แทนราษฎร 
เพ่ือทราบ 
        นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ชี้แจงนดยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่า ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ บัญญัติให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่และอ านาจวางนดยบายการตรวจ
เงินแผ่นดิน เพื่อให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินน าไปใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินวางนดยบาย ๒ ส่วน คือ นดยบายระยะยาวและนดยบายประจ าปี ส าหรับ
ทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น มีสาระส าคัญ ได้แก่  
การให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน การให้
ค าปรึกษา แนะน า หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังและงบประมาณแผ่นดินแก่หน่วยรับ
ตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เพ่ือบ้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แก่การเงินการคลังของรัฐ  
การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นผู้ตรวจ
สอบมืออาชีพ รวมทั้งยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  การปลูกฝัง เสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจและตระหนักรู้ในการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งเสริมสร้าง 
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ การส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีระบบบริหารและการจัดการทางด้านเทคดนดลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคดนดลยีติจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจเงินแผ่นดิน และการบริหารจัดการภายในองค์กร  
การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญในทุกด้าน  ดดยเฉพาะ 
ด้านผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของการบริหารเงินแผ่นดิน และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในระบบเทคดนดลยีสารสนเทศ หรือวิธีการอ่ืนใดที่สาธารณชนสามารถข้าถึง 
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ไต้ดดยสะดวก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการและวิจัยเพ่ือพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้ง 
การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการตรวจเงินแผ่นดินกับประเทศสมาชิกในองค์การสถาบัน
ตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองศ์ความรู้ที่เป็น 
ประดยชน์ในด้านการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือกันระหว่างองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
ทั้งนี้ หากปฏิบัติตามที่ก าหนดดังกล่าวจะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ การตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นไปตามนดยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  
มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ การบริหารการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจเป็นไปดดยชอบด้วยกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการ หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ อีกทั้งทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ รวมทั้งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
มีระบบเทคดนดลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมดยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานการตรวจเงิน 
แผ่นตินอย่างมีประสิทธิภาพ และมีรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของความดปร่งใส อิสระ และ
เป็นกลาง เป็นที่ยอมรับของหน่วยรับตรวจ และประชาขนสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเป็นองค์กรตรวจสอบ
มืออาชีพ เป็นที่ เชื่อมั่นต่อสาธารณชน และได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเกิดการประสาน 
ความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
        สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น และตั้งข้อสังเกต รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่าง ๆ อาทิ ต้องการให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท างานในเชิงรุกมากขึ้น และนดยบายประจ าปีที่จัดท า 
มานั้นตอบดจทย์เพียง ๗ เป้าหมายของนดยบายระยะยาว จึงขอให้จัดท านดยบายให้เป็นรูปธรรมและมีดอกาส
ประสบผลส าเร็จในเวลาที่ก าหนดไว้ รวมทั้งควรพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้ งประเทศ  
ควรมีระบบการประเมินแบบให้ก าลังใจ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเพ่ือให้การท างาน
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนให้ความรู้และข้อเสนอแนะกับหน่วยรับตรวจ
ให้มีความเข้าใจเพื่อน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ที่ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
อันเป็นประดยชน์ และมีความห่วงใยต่อการใช้จ่ายเงินแผ่นดินของหน่วยงานรัฐ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลอย่างแท้จริง ทั้งนี้ จะรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับสิ่งที่สมาชิกฯ ได้เสนอแนะมา เพ่ือให้เกิดประดยชน์สูงสุดต่อการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
        ที่ประชุมรับทราบ 
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